

Số: /KH-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

##### 1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, kỷ cương, liêm chính; có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về hoạt động tư pháp; xây dựng cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

##### 2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách tư pháp.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, về phòng, chống tham nhũng phải xây dựng nội dung, hình thức cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tư pháp và cải cách tư pháp, kiểm soát chặt chẽ nội bộ không để xảy ra vụ việc tiêu cực; đấu tranh kiên quyết với các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; phải thực sự nêu gương về cần, kiệm, liêm, chính; về chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định, không được sử dụng các phương tiện,

ngân sách của nhà nước vào việc riêng, vào các hoạt động chung nhưng không được pháp luật cho phép.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

## **2. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp**

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí (Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Giang,...); Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; đài truyền thanh xã, phường, thị trấn: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ công tác tư pháp và cải cách tư pháp; trọng tâm là: Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW; Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;.....

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2026, chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024. Rà soát, tổng hợp thông tin trên báo chí hàng ngày về công tác tư pháp.

## **3. Nhiệm vụ cụ thể**

- Nhiệm vụ 01: Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức phiên tòa trực tuyến, hội nghị trực tuyến... trong hoạt động của các

cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự (*thực hiện trong năm 2024*): Giao Thanh tra Sở chủ trì, đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị trong Sở tổ chức triển khai thực hiện.

- Nhiệm vụ 02: Phối hợp với đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về Luật Luật sư và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư” (*thực hiện trong quý III/2024*): Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cử cán bộ có chuyên môn phối hợp, Thanh tra Sở làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện.

- Tham mưu, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp xử lý thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật trên môi trường mạng trong hoạt động tư pháp: Giao Thanh tra Sở chủ trì thực hiện.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt đến công chức, viên chức của đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này.

Giao cho Tổ giúp việc công tác cải cách tư pháp Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này; tham mưu giúp Giám đốc Sở định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm xây dựng báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang trân trọng báo cáo./.

#### ***Nơi nhận:***

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;
- Thành viên Tổ giúp việc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Minh Chiêu**